






สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
6 กุมภาพันธ์ 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>พาทมอไปหาประชาชน จ.พิจิตร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ทวีช่อง MCOT, บ้านเมือง, thailandplus, hfocus)</p> <p>- ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นพ.ชลน่าน รมว.สธ. นพ.โอภาส ปลัด สธ.เลขาธิการมูลนิธิฯ และนศ.หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และคณะผู้บริหาร สธ. ร่วมพิธี</p> <p>นพ.ชลน่าน รมว.สธ. กล่าวว่า เนื่องในโอกาสปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค.67 สธ.จึงได้จัดโครงการพาทมอไปหาประชาชน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการคัดกรองโรคและความเจ็บป่วยที่เป็นปัญหาสุขภาพสำคัญของประชาชน ลดช่องว่างการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ โดยให้บริการตรวจคัดกรองรักษาประชาชนกลุ่มเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ในพื้นที่ห่างไกลโดยหน่วยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา</p>	
<p> นโยบายแก้ปัญหาหยาเสพติด</p>	
<p>นโยบายกัญชาเสรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (ผจก, ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, สยามดารา, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, เนชั่น, ch3, khaoja, sanook, postjung, newtv, ch7, thebangkokinsight, dailynews, ch3, tnn, inn)</p> <p>- จากกรณีคอนเสิร์ตของศิลปินระดับโลก Coldplay เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา แต่เมื่อจบคอนเสิร์ตกลับมีแต่คนบ่นเรื่องกลิ่นของกัญชาที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติใช้กันทั่วบริเวณงานคอนเสิร์ต ซึ่งพระเอกหนุ่ม คอปเตอร์-ภานุวัฒน์ เกิดทองทวี โพสต์ลงเอ็กซ์ ว่าตนหมดสนุกเพราะกลิ่นของกัญชา เสียทั้งสุขภาพจิต สุขภาพกาย พร้อมแท็ก รมว.สธ. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว และนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ซึ่งมียอดวิวปัจจุบันเกือบ 8 แสนวิว มีแฟน ๆ และผู้ที่ได้ไปคอนเสิร์ตดังกล่าวมาแสดงความคิดเห็นมากมาย หนึ่งในนั้นคือพระเอกหนุ่ม สิงโต-ปราชญา เรื่องโรจน์ ก็มาแสดงความคิดเห็นว่า "แล้วคนแพ้กวนแบบผม ทรมาณกับกลิ่นมากตั้งแต่สงกรานต์ปีที่แล้วแล้ว เจอสูบกัญชาซึ่งหน้าเต็มไปหมด คนเยอะจะเดินหนีก็ไม่ได้ หมดสนุกไปเลย"</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ บทบรรณาธิการ</p> <p>ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กลับคืนสู่รัฐสภาอีกครั้ง หลังจากที่ถูกรื้อถอนและเจียบหายไปในช่วงรัฐบาลก่อน แต่ร่างใหม่ที่กลับมาถูกนักกัญชานิยมรุมโจมตีทันที โดยร่างใหม่เป็นของรัฐมนตรีสาธารณสุข แม้จะยังไม่ได้เผยแพร่ต่อประชาชน แต่วงการกัญชานิยมเปิดเผยว่า เป็นร่างกฎหมายที่ควบคุมกัญชาอย่างเข้มงวด ห้ามปลูก ห้ามขาย ห้ามนำเข้า ห้ามสูบแม้แต่ในบ้าน เพราะมองว่าเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ ทั้งๆที่พรรคเพื่อไทยถูกมองว่าอะไรๆ ก็ต้อง"กระตุ้นเศรษฐกิจ"แต่ไม่สนใจที่จะใช้กัญชากระตุ้นเศรษฐกิจ กลุ่มเครือข่ายอนาคตประเทศไทยได้เรียกร้องรัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ไม่ใช่ฟังฝ่ายแพทย์หรือฝ่ายที่คัดค้านฝ่ายเดียว และขอให้รัฐบาลศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเครื่องตีแอลกอฮอล์บุหรี และกัญชา อะไรจะมีคุณหรือโทษมากกว่ากัน แต่สิ่งที่ประเทศต้องการมากที่สุดขณะนี้ คือกฎหมายควบคุมกัญชา.</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>รณรงค์วันมะเร็งโลก 2567</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, bangkokbiznews, thailandplus, hfocus)</p> <p>- รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. เปิดกิจกรรมรณรงค์วันมะเร็งโลก ปี 2567 โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ และภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรม เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือกันในการสร้างทีมต่อสู้โรคมะเร็งระดับประเทศ Together, We Challenge those in Power และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยมะเร็งมีความหวัง มีพลังต่อสู้กับโรคมะเร็ง ซึ่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติรายงานในปี 2565 ไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ราว 1.4 แสนคน เสียชีวิตประมาณ 84,000 คน</p> <p>พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า 5 อันดับมะเร็งที่คร่าชีวิตคนไทย คือ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเม็ดเลือดขาว พร้อมร่วมมือภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์วันมะเร็งโลกปี 2567 สร้างทีมต่อสู้โรคมะเร็งระดับประเทศ</p>	
<p>อ.ก.พ.สร.อนุมัติพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก.,ข่าวสด ฐานเศรษฐกิจ thebangkokinsight, thereporters, thailandplus, hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. เผย อ.ก.พ. สธ. อนุมัติปรับปรุงกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นระดับชำนาญการพิเศษ รวม 9,596 ตำแหน่ง เตรียมประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภายใน ก.พ. นี้ ส่วนที่เหลืออีก 528 ตำแหน่ง อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ย้ำกระบวนการทุกขั้นตอนดำเนินการอย่างรอบคอบ เหมาะสม และเป็นธรรม</p>	
<p>ขยายเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ch3plus)</p> <p>- เครื่องขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้รอบคอบ เนื่องจากมีผลกระทบมากทั้งระดับบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่กลายเป็นเหยื่อของปัญหาความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ฆ่าตัวตาย และรัฐควรสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับเยาวชนให้เท่าทันต่อผลกระทบจากแอลกอฮอล์ การเจ็บป่วยทางสุขภาพ การพนัน และการใช้สารเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, mcof, news1live)</p> <p>- นส.บุญยืน ศิริธรรม นายกรัฐมนตรี แสดงความเห็น ว่า นโยบายของพรรคเพื่อไทยเป็นไปในรูปแบบ “มือถือสาก ปากถือศีล” ปากบอกจะช่วยพี่น้อง จะฟื้นฟูเรื่องสุขภาพ แต่มือกำลังจะอนุมัติให้มีการเพิ่มเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นำมาสู่ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุต่าง ๆ สะท้อนว่า ไม่ได้มีความห่วงใยประชาชนอย่างที่พูด จะบอกว่ากฎหมายที่กำหนดช่วงเวลาขายนั้นมาจากการรัฐประหารในอดีตไม่ได้ เพราะอะไรที่ได้อยู่แล้วก็ควรที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นไป ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ทำให้คนดื่มน้อยลง เกิดอุบัติเหตุลดลง จะแก้ให้แอลกอฮอล์</p>	
<p>โควิด 19</p> <p>สถานการณ์โรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ไทยโพสต์)</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไทยสัปดาห์ที่ 4 ของปี (28 ม.ค.-3 ก.พ.2567) มีผู้ป่วยเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล 715 คน เฉลี่ยวันละ 102 คน เสียชีวิต 8 คน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 248 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 176 คน ด้าน รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โฟสต์เพชบุ๊กว่า เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ผู้ป่วยโควิดนอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.14 ปอดอักเสบมากขึ้นร้อยละ 7.36 และต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.28 ทั้งนี้ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจถือว่าสูงที่สุดในรอบ 7 เดือน นับตั้งแต่กลาง มิ.ย.2566 ทั้งนี้ก็ไม่ได้ถึง 2 สัปดาห์ จะเข้าสู่เทศกาลแห่งความรัก อาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้</p> <p>วัคซีนโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, ผจก., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์,สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, thailandplus, hfocus, mcof, newtv, tnn)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. กล่าวว่า วัคซีนที่มีข้อสังเกตจากกลุ่มบุคคลในเรื่องการอนุญาตวัคซีนโควิด 19 ซึ่งเป็นการขึ้นทะเบียนแบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉิน ว่า เพื่อให้ประชาชนมีวัคซีนใช้โดยเร็วและทันการณ์ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังไม่มียาวัคซีนสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความรุนแรงของโรค ย้ำวัคซีนโควิด 19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิผลจาก คกก.ผู้เชี่ยวชาญ มีการควบคุมคุณภาพวัคซีน ทั้งก่อนและภายหลังการขึ้นทะเบียน รวมถึงติดตามประเมินความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ขอประชาชนมั่นใจว่าจะช่วยลดความสูญเสียจากการติดเชื้อโควิด 19 ได้</p>	
<p>หลักสูตรหน้าเพื่อสุขภาพและความงาม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., hfocus, thebangkokinsight, thecoverage)</p> <p>- ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. เผย กรม สบส. ให้การรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพแก่สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ จำนวน 15 หลักสูตร ล่าสุดได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรของธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อเสริมความงาม คือหลักสูตรหน้าเพื่อสุขภาพและความงาม 60 ชั่วโมง เป็นหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการป้องกันบุคลากรคุณภาพออกสู่ตลาดบริการสุขภาพ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการ</p>	
<p>การอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., thailandplus)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. เผย อย. ร่วมหารือกับ ก.พ.ร. ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี ส่งเสริมภาคธุรกิจปรับแนวทางอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เน้นให้เร็วขึ้น สะดวกขึ้น ลดอุปสรรค (Faster, Easier, Less Barrier) และพร้อมพิจารณาอนุญาตได้ภายใน 24 ชั่วโมง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อย.ลดขั้นตอนถ่ายหนังในไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย อย.ได้หารือกับก.พ.ร.เกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ โดยจะมีการปรับข้อกำหนดและหลักเกณฑ์บางส่วนให้ดำเนินการได้เร็วและสะดวกขึ้น โดยการยื่นขออนุญาตใช้ผ่านระบบ e-Submission ซึ่งผู้ประกอบการต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ได้แก่ ข้อมูลราคาสินค้าและรูปภาพ เอกสารแสดงความปลอดภัย หนังสืออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ และหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบูรณาการข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ติดตามดูแล ทั้งนี้ อย.พร้อมพิจารณาอนุญาตได้ภายใน 24 ชั่วโมง และแจ้งผลการพิจารณาแบบเรียลไทม์</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์, sanook)</p> <p>- อย. เผย ห้ามดื่ม น้ำจากขวดพลาสติกที่วางตากแดดไว้เป็นเวลานาน เพราะความร้อนจะทำให้สารเคมีอันตรายที่อยู่ในขวดพลาสติก เช่น สารไดออกซิน (Dioxin) สารบิสฟีนอลเอ (Bisphenol A หรือ BPA) และสารทาเลต (Phthalate) ละลายออกมาปนเปื้อนในน้ำดื่มเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ส่งผลต่อความผิดปกติของพันธุกรรม ทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งได้ เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีรายงานการตรวจพบสารไดออกซินในพลาสติก และยังไม่มียุทธศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนว่าในที่อุณหภูมิสูง สารเคมีต่าง ๆ ที่ละลายออกมาจากขวดพลาสติกจะทำปฏิกิริยาจนเกิดเป็นสารไดออกซินได้</p>	
<p>สารเคมีตลอดกาล "PFAS" เพิ่มเสี่ยงก่อมะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>- มูลนิธิบูรณะนิเวศร่วมมูลนิธเพื่อผู้บริโภค เผยผลวิจัยเสื้อผ้าจาก 13 ประเทศ ใน 4 ทวีป พบใช้ "สารเคมีตลอดกาล" หรือ "PFAS" 65% ส่วนไทยเก็บ 6 ตัวอย่าง พบทุกตัวอย่าง ติดสูงอันดับ 2 ของกลุ่มประเทศเอเชีย ย้ำเลิกใช้สาร PFAS ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่สุด เหตุกำจัดยาก เพิ่มเสี่ยงก่อมะเร็ง ทั้งที่ไม่ใช่สารจำเป็นที่จะต้องใช้ในเครื่องแต่งกาย และมีสารทดแทนอื่นที่ไม่เป็นอันตรายและคุณสมบัติคล้ายคลึงกับ PFAS ขณะที่ผลกระทบของ PFAS ต่อร่างกายมนุษย์ที่มีการศึกษาแล้ว เช่น เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตรอยด์ เพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด ลดความสามารถร่างกายในการตอบสนองต่อวัคซีน เพิ่มความเสี่ยงความดันโลหิตสูงและครรภ์เป็นพิษ เพิ่มเสี่ยงมะเร็งที่ไต ไม่สามารถเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ได้เต็มที่ในผู้หญิง เพิ่มเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักตัวลดลง</p>	
<p>ขึ้นทะเบียนยาodbuหรือเข้าบัญชียาหลัก ราคาไม่แพง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ) นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (แนวหน้า, ch3, thecoverage, nationtv, MCOT NEWS FM 100.5)</p> <p>- นพ.วิทิต สฤษฏีชัยกุล รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า มะเร็งปอดเป็น 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการสูบบุหรี่ โดยผู้ที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงโรคมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 20-30 เท่า ค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูง เป็นภาระของทั้งผู้ป่วยและภาครัฐ โดยยาแผนปัจจุบันที่ใช้อยู่บางรายการมีราคาแพง อาการข้างเคียงสูง จึงคัดเลือกยาเม็ดไซทิสีน (cytisine) เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับรักษาภาวะติดยาโคโคติน เนื่องจากเป็นยาที่มีข้อมูลการใช้ในต่างประเทศมานาน มีความปลอดภัยสูง ผลข้างเคียงน้อย และราคาไม่แพง</p>	
<p>สิทธิทันตกรรมประกันสังคมน้อยกว่าบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เรื่องเล่าเช้านี้ มติชน เดลินิวส์)</p> <p>- นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงกรณีกรรมการสิทธิมนุษยชน แฉลงข่าวว่า สำนักงานประกันสังคมให้สิทธิค่าทำฟันปีละ 900 บาท ถือว่าน้อยมาก เป็นการละเมิดสิทธิผู้ประกันตนนั้น ยืนยันว่า สำนักงานประกันสังคมไม่ได้ละเมิดสิทธิผู้ประกันตน ซึ่งที่มีการปรับเพิ่มมาเป็น 900 บาท เป็นการให้สิทธิเพิ่มเข้ามา เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่าย สะดวก ตามสถานพยาบาลต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องไปเข้าสถานพยาบาลปฐมภูมิ เพราะถ้าผู้ประกันตนอยากรักษาแบบอเนกประสงค์ (ไม่จำกัด) ก็เข้า รพ.ของรัฐได้เลย ไม่มีปัญหา ส่วนจะมีการปรับเพิ่มกว่านี้หรือไม่นั้น ตอนนี้กำลังพิจารณา เพราะเราไม่ได้เพิ่มค่ารักษาทันตกรรมอย่างเดียว แต่ยังมีเรื่องสิทธิว่างงาน เงินชราภาพ เงินบำนาญ บำนาญ เงินเกษียณ เงินทดแทนการขาดรายได้ รวม 7 เรื่อง.</p>	
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- เครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ากลุ่มชาตควินยาสูบ เผยอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กไทยเพิ่มขึ้น 5.3 เท่าภายใน 7 ปี เป็นหลักฐานยืนยันถึงความล้มเหลวของมาตรการแบนบุหรี่ไฟฟ้าที่รัฐบาลدنตุริงใช้มารวม 9 ปี ความหย่อนยานของกฎหมายหรือเรียกว่า แบนทิพย์ ปลอ่ยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันจนคนใช้เพิ่มขึ้นเกือบถึง 1 ล้านคน และการควบคุมด้วยกฎหมายเป็นเหมือนการผลักภาระให้ประชาชนไปดูแลกันเอง ผากถึงคณะผู้แทนไทยทั้งจากกรมควบคุมโรคและกรมสรรพสามิต ที่จะไปร่วมประชุมกับองค์การอนามัยโลกที่เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ รมัถระวังทำที่ของไทย อยากรให้สะท้อนถึงปัญหาบุหรี่เถื่อนที่มี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
แหล่งผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน และอย่าได้รับแนวคิด การแบน อะไรกลับมาอีก เพราะจะยิ่งตอกย้ำความล้มเหลวของประเทศไทย	
<p>สปสช.แจงเหตุค้างจ่ายเงิน รพ.โรงเรียนแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.ดุสิต ชำชัยภูมิ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงกรณีเครือข่ายกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHostNet) ทำหนังสือเร่งรัดให้ สปสช. ชำระค่ารักษาพยาบาลที่ค้างชำระแก่รพ.ในกลุ่ม UHostNet จำนวน 28 แห่ง มียอดเบิกเงินค่าบริการรวม 3,068 ล้านบาท เป็นรายการที่เบิกจ่ายแล้ว 2,699 ล้านบาท และยังไม่ได้เบิกจ่ายอีก 369 ล้านบาท และยังมีส่วนหนึ่งติดรหัส C (ข้อมูลรายการไม่ผ่านการตรวจสอบ) 611 ล้านบาท และรหัส DENY (ข้อมูลรายการที่ถูกปฏิเสธการจ่าย) 389 ล้านบาท รวมทั้งการจ่าย 0 บาท กรณีเบิกค่าใช้จ่ายนอกรายการ Fee Schedule (การจ่ายตามรายการ) ซึ่งจากเหตุผลเหล่านี้ ทำให้ สปสช. ต้องมีการตรวจสอบและ Mapping รหัสการเบิกจ่ายใหม่ ทำให้การจ่ายเงินค่าบริการล่าช้า ว่าได้มีการหารือกันแล้ว พร้อมรับข้อเสนอต่างๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาพร้อมกัน สำหรับข้อเรียกร้องในเชิงการปรับเพิ่มรายการและอัตราจ่าย Fee Schedule นั้น สปสช.ได้รับทราบข้อคิดเห็นจากรพ. UHostNet แล้วเช่นกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพิ่มรายการและอัตราจ่ายเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของรพ.ต่อไป</p>	
<p>แพทย์จ่ายยาแก้ยารุนแรง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ch3plus, workpoint, mumkhao)</p> <p>- น.ส.สุภารัตน์ วัย 24 ปี มีก้อนแข็งเป็นไตใกล้กระดูก ปวดมาก ไปใช้สิทธิประกันสังคมที่ รพ.วิภาวดี แผลมดบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แพทย์สั่งเจาะเลือดและเอกซเรย์ วินิจฉัยก้อนที่บวมเกิดจากต่อมน้ำเหลืองอักเสบ จ่ายยาไดคล็อกซาซิลลิน 500 มก. และพาราเซตามอล 500 มก. วันนัดติดตามระหว่างรอพบแพทย์ มีผื่นตามตัวขึ้นเยอะและคันมากขึ้น ริมฝีปากมีตุ่มพอง ในปากมีแผลหลายจุด ลูกตาเริ่มแดง แพทย์ตรวจเพิ่มวินิจฉัยอาจจะติดเชื้อไวรัสอ่อนๆ เบื้องต้นเกิดจากการแพ้ยา แต่เคยมีประวัติทานยาตัวนี้ จึงตัดเรื่องแพ้ยาออกไป จ่ายยาตัวเดิมให้กินต่อ จากนั้นอาการหนักต้องเข้าฉุกเฉินพบว่าแพ้ยาขั้นรุนแรง จึงอยากให้แพทย์และรพ.ที่รักษาแสดงความรับผิดชอบที่ทำให้ตนเสียโฉม รวมทั้งตามอาการเจ็บปวด เคยติดต่อรพ. แต่ผู้บริหารนิ่งเฉย เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงร้องเรียนกับสื่อมวลชน</p>	